



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๗๔ วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย 4G Network จาก คุณสมชัย เลิศสุทธินวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณบดีศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๕๕๔ เพื่อให้กองทัพอากาศ ไว้ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้แก่ พี่น้องประชาชน และข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปปฏิบัติราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๗



พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมการเงินทหารอากาศ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมการเงินทหารอากาศ ได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยมี พลอากาศตรี ภูมิพงษ์ชากรณ์ จรรยาวิจักขณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "การสร้างเสริมสุขภาพ ในยุค ๔.๐" เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๔ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีปิดการฝึกผสม SIAM BHARAT 2018



พลอากาศตรี พันธุ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมด้วย AIR MARSHAL DS RAWAT, AVSM, VSM, SASO, HQ CAC IAF เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม SIAM BHARAT 2018 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศ Agra เมืองอักกรา สาธารณรัฐอินเดีย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตำบลดอนข่อย อำเภอแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว



นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ ร่วมกับคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบา เป็นแม่พิมพ์” สังกัดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๗ จัดโครงการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑



นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชาานุภาพ และเพื่อปลูกจิตสำนึก ในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอก วรวุฒิ แสงทอง นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรุประเทมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญ ชนอ.ทุกรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ชนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑”

ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๒๐

ณ สนามกอล์ฟรุประเทมีย์ และ สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร.๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗ และ ๐๖ ๓๒๑๗ ๑๖๑๗

กองบิน ๔๖ จัดการฝึกอบรมรู้รักสามัคคี ระเบียบวินัยและยาเสพติดให้โทษให้แก่เยาวชน



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้วิทยากรลูกเสืออากาศ กองบิน ๔๖ จัดการฝึกอบรมกิจกรรมรู้รักสามัคคี ระเบียบวินัยและยาเสพติดให้โทษให้แก่เยาวชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ อำเภอน้ำพอง



นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ (น้ำพอง) นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบจาก ธนาकारไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ถวายแด่พระอาจารย์มหาสุนทร สุนคณโณ สำนักสงฆ์ ชุมชนบ้านคอกคี่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม และผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักสงฆ์ชุมชนบ้านคอกคี่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ข้าราชการ ทอ. กับ สื่อสังคมออนไลน์

① ไม่เผยแพร่ข้อมูล
ชั้นความลับ
ของทางราชการ

② ไม่เผยแพร่ภาพ
ใบหน้าที่หวงห้ามและ
พื้นที่ยุทธการ
เว้นได้รับอนุญาต

③ ไม่เผยแพร่ภาพ หรือวีดิทัศน์
ที่เกี่ยวกับการฝึก ยกเว้นกรณี
ที่ได้รับอนุญาต

④ ไม่เขียนข้อความใดๆ
อันเกิดความเสียหาย
ต่อภาพลักษณ์ ทอ.

⑤ การแสดงความคิดเห็น
เป็นสิ่งทำได้ แต่ต้องไม่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อบุคคลหรือ ทอ.

⑥ ไม่เผยแพร่ภาพ เหตุการณ์ใดๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
และ ทอ.